




สรุปข่าว สร.

ประจำวันที่

30 ธันวาคม 2567



ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
 ข่าวเผยแพร่ และข่าวอื่นๆ	
<p>เทศกาลปีใหม่</p> <p>1. สร.มอบ 7 แพ็กเกจของขวัญปีใหม่</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ผู้จัดการ, สยามรัฐ, แนวหน้า, มติชน, กท.ธุรกิจ, บ้านเมือง, hfocus, mcot, prd., sonthitalk, news1live, voicetv)</p> <p>- นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รมว.สร. กล่าวถึงของขวัญปีใหม่จาก สร. ที่มอบให้ประชาชน โดย สปสช. มอบของขวัญให้คนไทย สุขภาพดีถ้วนหน้า การจัดการดูแลตรวจสุขภาพกายใจให้คนไทยทุกสิทธิการรักษา รวม 7 แพ็กเกจ ประกอบด้วย 1.หญิง ตั้งครรภ์และหลังคลอด การฝากครรภ์ เจาะเลือด ตรวจแล็บ อัลตราซาวด์ คัดกรองดาว์นซินโดรม การให้วัคซีนและยาเสริมธาตุเหล็ก 2. เด็กแรกเกิดถึง 5 ปี คัดกรองพร่องไทรอยด์, โรคพันธุกรรม, การคัดกรองการได้ยิน, โรคหัวใจพิการ, การคัดกรองสายตา และวัคซีนที่จำเป็น 3. เด็กโตถึงวัยรุ่น คัดกรองพัฒนาการ โลหิตจาง วัคซีนมะเร็งปากมดลูก (HPV) วางแผนครอบครัว 4. ผู้ใหญ่ (24-59 ปี) เจาะเลือด คัดกรองไวรัสตับ วัณโรค มะเร็งปากมดลูก ชิฟิลิส มะเร็งลำไส้ใหญ่ แมมโมแกรม และการวางแผนครอบครัว 5.ผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป วัคซีนไข้หวัดใหญ่ เจาะเลือด คัดกรองวัณโรค ชิฟิลิส มะเร็งลำไส้ใหญ่ แมมโมแกรม , และตรวจยีนส์มะเร็งเต้านม 6.การตรวจคัดกรองด้วยตนเอง (Self-test) ชุดตรวจมะเร็งปากมดลูก, พยาธิใบไม้ในตับ, และเอชไอวี และ 7. บริการสายด่วนและสุขภาพจิต คัดกรองและดูแลสุขภาพจิตด้วยแอปฯ Dmind และ Ooca, สายด่วนสุขภาพจิต 1323, และสายด่วนเลิกบุหรี่ 1600</p> <p>2. แนะนำหลัก 3 ล. เปลี่ยน พ.ศ. อย่างสุขภาพ</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ, เว็บไซต์ (TNN, ChiangmaiNews, TheStandard)</p> <p>- นพ.ธิตี แสงธรรม รองอธิบดีกรมอนามัย แนะนำช่วงเทศกาลปีใหม่ต้องพิถีพิถันในการเลือกรับประทานอาหาร โดยยึดหลัก “3 ล เปลี่ยน พ.ศ. อย่างสุขภาพ” เพื่อสุขภาพอนามัยที่ดี ได้แก่ 1. เลือกสุก ปรุงอาหารให้สุกหรืออุ่นอาหารด้วยความร้อนอย่างทั่วถึง 2. เลี่ยงเสี่ยง อาหารที่นำมาจัดเลี้ยงควรหลีกเลี่ยงอาหารสุกๆดิบๆ หรืออาหารที่ทำจากกะทิ นม ที่ปรุงไว้นานเกิน 2 ชม.โดยไม่ได้แช่เย็น และ 3. เลี่ยงที่สะอาด เลือกจัดงานเลี้ยงในสถานที่ที่สะอาด เป็นสัดส่วน ไม่มีแมลงนำโรค ผู้ปรุงผู้เสิร์ฟ มีสุขอนามัยส่วนบุคคลที่ถูกต้อง นอกจากนี้ ควรเลือกซื้อวัตถุดิบประกอบอาหารที่สะอาด ไม่มีลักษณะกลิ่น สี ผิดปกติ ก่อนปรุงต้องล้างให้สะอาด ผู้ประกอบอาหารควรสวมถุงมือทุกครั้ง ที่สำคัญควรล้างมือก่อนหยิบจับและรับประทานอาหาร</p>	
<p>วัคซีน HPV</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ</p> <p>- นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รมว.สร. เป็นประธานเปิดกิจกรรมฉีดวัคซีน HPV 9 สายพันธุ์ ในเด็กนักเรียนหญิง ชั้น ป.5 ที่โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล (ดำรง ประชาสรรค์) จ.สุโขทัย พร้อมกล่าวว่า ในปีงบประมาณ 2568 สร. ได้สานต่อนโยบายการให้บริการฉีดวัคซีน HPV เพื่อเพิ่มการเข้าถึงวัคซีน ลดอัตราการป่วยและการเสียชีวิตจากมะเร็งปากมดลูก ให้กับกลุ่มเป้าหมายทั่วประเทศกว่า 1 ล้านคน ล่าสุดให้บริการฉีดไปแล้วกว่า 300,000 โดส พร้อมเชิญชวนเด็กนักเรียนหญิงชั้น ป.5 และหญิงไทยอายุ 11-20 ปี ที่ยังไม่เคยฉีดวัคซีน HPV มาก่อน เข้ารับการฉีดวัคซีนชนิด 9 สายพันธุ์ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ส่วนคนที่เคยฉีดวัคซีนชนิด 2 หรือ 4 สายพันธุ์ เข็มแรกมาแล้ว สามารถเข้ารับวัคซีนชนิดเดิมเข็มที่ 2 ได้เช่นกัน เพื่อเป็นการลดความเสี่ยง</p>	
<p>ตรวจค้นซูเปอร์มาเก็ตเงินทั่ว กทม.</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ไทยรัฐ, เดลินิวส์, แนวหน้า) เว็บไซต์ (แนวหน้า, คมชัดลึก, news1live)</p> <p>- อย. ร่วมกับ ปคบ. ทำการตรวจค้นร้านจำหน่ายสินค้าจากประเทศจีนในกรุงเทพฯ 8 แห่ง จับกุมสินค้าที่ไม่ได้มาตรฐานและไม่ผ่านการรับรองจาก อย. ซึ่งถูกนำมาจัดกระเช้าของขวัญปีใหม่ จำนวน 55 รายการ รวมกว่า 25,823 ชิ้น มูลค่ากว่า</p>	

<p>1,041,670 บาท พร้อมส่งตัวเจ้าของร้านให้พนักงานสอบสวนดำเนินคดีตาม พ.ร.บ.อาหาร ฐานจำหน่ายอาหารที่ไม่แสดงฉลากถูกต้อง</p>	
<p>สร.เสนอทางแก้ปัญหาพ.แอด สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ hfocus - กองยุทธศาสตร์และแผนงาน สป.สธ. ได้จัดทำ “รายงานสรุปประเด็นคำถาม คำตอบในการพิจารณาร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2568 ของ สธ.” เพื่อรวบรวมข้อมูลในประเด็นสำคัญต่าง ๆ โดยประเด็นหนึ่งที่ถูกเน้นคือ ความแออัดของ รพ.ประจำจังหวัด เนื่องจาก รพ.ประจำอำเภอหลายแห่งขาดอาคารผู้ป่วยใน ทำให้ผู้ป่วยต้องถูกส่งตัวไป รพ.ประจำจังหวัดที่อยู่ห่างไกล ซึ่งเสี่ยงต่อการเสียชีวิตได้</p>	
<p>พ.ร.บ.ป้องกันทางชีวภาพที่ร้ายแรง สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ผู้จัดการ - กลุ่มคนไทยพิทักษ์สิทธิ เชิญร่วมลงชื่อเสนอร่าง พ.ร.บ.ป้องกันทางชีวภาพที่ร้ายแรง เพื่อควบคุมการวิจัยและทดลองเกี่ยวกับเชื้อโรคไม่ให้เกิดอันตรายผ่าน Google form ที่ https://forms.gle/dM75jew76W59eDjo6 สืบเนื่องจากการระบาดของโรคที่เกิดจากเชื้อไวรัสซึ่งอาจเกิดจากการติดต่อพันธุกรรมในห้องแล็บ เช่น เชื้อไวรัสโคโรนาจากเมืองอู่ฮั่นและสิงคโปร์ อาจเกิดขึ้นอีกหากไม่มีการควบคุม ส่วนในประเทศไทยยังมีการเก็บเชื้อโรคอันตรายหลายแห่ง เช่น รพ.จุฬา และยังมี การวิจัยและพัฒนาเชื้อโรคในมหาวิทยาลัยบางแห่งโดยไม่มีการควบคุม จึงต้องมีการลงชื่อ 50,000 คน เพื่อให้มีการพิจารณาร่าง พ.ร.บ. นี้อย่างเร่งด่วน</p>	
<p>เหตุเครื่องบินไกลออกันเวย์ สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (มติชน, แนวหน้า, ผู้จัดการ, สยามรัฐ, hfocus, sanook, prd., ch7, ch3plus, news1live) - นพ.วัชรพงษ์ คำหล้า นพ.สสจ. เชียงราย สั่งการทีมเยียวยาจิตใจ (MCATT) อ.แม่สรวย ดูแลเยียวยาจิตใจ และแสดงความเสียใจต่อญาติผู้สูญเสียจากอุบัติเหตุเครื่องบินตกในประเทศเกาหลีใต้ ซึ่งมีคนไทยจาก จ.เชียงราย อยู่ในเหตุการณ์ดังกล่าว ได้แก่ นางสาวสิริธร จะอื่อ (อายุ 22 ปี) เดินทางไปหารมารดาที่อาศัยอยู่ที่ประเทศเกาหลีใต้ โดยทีม MCATT ได้ทำการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ 12 ราย ประเมิน ST5 ผลเครียดสูง 12 ราย ให้คำปรึกษา/ แนะนำ 12 ราย ให้การรักษาด้วยยา 2 ราย ผู้ที่ได้รับผลกระทบต้องติดตามเป็นพิเศษ 2 ราย (ตักบยาย) ในส่วนของมารดาผู้เสียชีวิตที่อยู่ที่เกาหลีใต้ ได้ให้ญาติช่วยติดต่อแนะนำ รับฟังระบายความรู้สึก และให้กำลังใจ แผนการดำเนินขั้นตอนต่อไป จะส่งต่อผู้ที่ได้รับผลกระทบเข้ารับการรักษาและติดตามอาการโดย รพ.แม่สรวย พร้อมจัดทีมสาธารณสุขในพื้นที่ ร่วมกับ อสม.ดูแลเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดต่อไป</p>	
<p>เหตุไฟไหม้โรงแรม ถ.ข้าวสาร สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์มติชน - เกิดเหตุเพลิงไหม้โรงแรมตั้ง ถ.ธานี แขวงตลาดยอด เขตพระนคร มีผู้ติดค้างและนักท่องเที่ยวสลักควันไฟ หมดสติ 4 ราย นำส่ง รพ.หัวเฉียว 2 ราย นำส่ง รพ.วชิระ 1 ราย รวมมีผู้เสียชีวิต 3 ราย รอผลการตรวจพิสูจน์หลักฐานสาเหตุเพลิงไหม้</p>	